

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TÂN UYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **73** /UBND-YT

Tân Uyên, ngày **16** tháng 02 năm 2017

V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và ca bệnh truyền qua thực phẩm tại các lễ hội và các đám

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể huyện;
- Các đơn vị trường: THPT Tân Uyên, THPT Trung Đồng, PTDT Nội trú huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm lớn, nghiêm trọng, làm nhiều người mắc và tử vong, điển hình là vụ ngộ độc ngày 13/02/2017 tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã làm 08 người tử vong và nhiều người đang phải cấp cứu tại các cơ sở y tế. Nguyên nhân cụ thể vụ ngộ độc đang được cơ quan chức năng điều tra. Song, theo nhận định ban đầu đây là vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn uống tại bữa ăn đông người (đám ma), thực phẩm gây ngộ độc nghi ngờ là rượu có hàm lượng methanol vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Để chủ động phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

**1. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện**

Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm sau tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa lễ hội xuân năm 2017. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các loại thực phẩm có nguy cơ cao trên địa bàn, chú trọng đến các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, đặc biệt tập trung kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm phục vụ trong các bữa ăn đông người (trong đám ma, đám cưới, đám giỗ, trong các lễ hội...). Trong quá trình kiểm tra kết hợp tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm và công khai các hành vi vi phạm trên các phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trong dịp tết và mùa lễ hội để người dân phát hiện thông tin đến đường dây nóng về ATTP huyện.

**2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm sau tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa

lễ hội xuân năm 2017 trên địa bàn quản lý. Triển khai tốt công tác tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm, vận động nhân dân thay đổi hành vi ăn uống có hại cho sức khỏe, không ăn tiết canh, nấm rừng, gia súc, gia cầm bị bệnh chết, uống rượu không rõ nguồn gốc, không sử dụng rượu ngâm cây, con... trên hệ thống loa phát thanh xã, bản, tổ dân phố, các cuộc họp bản, tổ dân phố. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, làng bản để phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống, kinh doanh dịch vụ ăn uống,...

Tổ chức việc ký cam kết khi tổ chức bữa ăn đông người tại hộ gia đình như các đám ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp, lễ tục... vận động các gia đình thực hiện nếp sống văn minh để mỗi người dân hiểu rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn đông người.

### **3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm. Tăng cường giám sát, tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn. Kiểm tra, rà soát kỹ trước khi thực hiện cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo phân cấp. Xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo VSATTP, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc sản xuất, lưu thông rượu, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm mất an toàn.

### **4. Trung tâm Y tế huyện**

Chỉ đạo các phòng khám, trạm y tế xã, thị trấn tham mưu Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm cấp xã kịp thời kiểm tra ngay việc chuẩn bị rượu, thực phẩm của các gia đình có đám tang, cưới hỏi...; tuyên truyền vận động người dân không được chủ quan, chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiện toàn đội cơ động phòng chống dịch, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát trước khi cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; chủ động giám sát ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, phát hiện điều tra và xử lý kịp thời nếu có ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

### **5. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường: THPT Tân Uyên, THPT Trung Đông, PTDT Nội trú huyện**

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc, phối hợp với các đơn vị trường trực thuộc Sở tăng cường kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, chú trọng từ khâu tiếp nhận, chế biến thực phẩm, chia thức ăn, lưu mẫu thức ăn; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về kiến thức an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các đơn vị trường học; nghiêm cấm việc mua bán, sử dụng thực phẩm không biết rõ nguồn gốc, thực phẩm trôi nổi trên thị trường để chế biến cho học sinh; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho 100% các bếp ăn tập thể trong trường học.

Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh để phân biệt giữa thực phẩm an toàn và không an toàn.

Khi phát hiện học sinh có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm thông báo ngay cho trạm y tế xã, thị trấn gần nhất để khám, điều trị kịp thời, đồng thời báo cáo các cấp, các ngành theo quy định.

## 6. Phòng Văn hóa và Thông tin

Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Các quy định về an toàn thực phẩm, giúp người dân có thông tin để lựa chọn thực phẩm an toàn...

## 7. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua việc tăng số lượng tin, bài, chuyên mục, đổi mới nội dung tuyên truyền... Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng để Nhân dân biết và báo tin.

Biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời phê phán, đưa tin các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; nêu rõ trách nhiệm của các nhà quản lý, của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và cá nhân, tập thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm tại các nơi xảy ra sự việc.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua phòng Y tế) khi phát hiện các vụ ngộ độc thực phẩm hoặc ca bệnh truyền qua thực phẩm.

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách);
- Lưu: VT, YT.

**CHỦ TỊCH**  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thanh Hải*